



# ไม่ ยุติธรรมเลย!

ทำไมอีเฟรมต้อง  
ช่วยอยู่คนเดียว?

โดย เกร็ทเชน พิกเกิลซีเมอร์ คินนี  
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในไนจีเรีย

อีเฟรมวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะวิ่งได้ หัวใจเขาเต้นแรง แต่ล้าทำให้ ฝุ่นตลบ เขาวิ่งกางแขน โดดไกลแล้ว!

“จับได้แล้ว!” อีเฟรมพูดขณะปะทะ แขนอุเซนนาน้องชาย

“อีเฟรม! อุเซนนา!” คุณแม่เรียกจากในบ้าน “เข้าบ้านได้แล้ว เรายังมีงาน

หลายอย่างต้องทำ”

“ครับ คุณแม่” อีเฟรมพูด เขากับ อุเซนนาเข้าบ้าน วันนี้เป็นวันเกิดของโจฮันนา น้องสาวของเขา พวกเขาจะมีแขกมารับ ประทานอาหารเย็นในวันเกิดของเธอ มีหลายอย่างต้องทำ

อีเฟรมช่วยคุณแม่ทำเค้กวันเกิดให้ โจฮันนา เขาชอบช่วยคุณแม่ทำอาหาร โดยเฉพาะเมื่อทำเค้ก

อีเฟรมมองไปที่น้องชายกับน้องสาว อุเซนนากำลังตั้งใจทำความสะอาดบ้าน แต่โจฮันนาไม่ช่วยทำอะไรเลย เธอเอาแต่อ่านหนังสือ

“ทำไมโจฮันนาไม่ช่วยล่ะครับ?” อีเฟรมถามขณะคนแบ้่งเค้ก

“วันเกิดน้องใจจะ” คุณแม่พูด “เราจะทำทุกอย่างให้น้อง”

“ไม่ยุติธรรมเลยนะครับ! โจฮันนา คงไม่ช่วยผมถ้าเป็นวันเกิดผม” อีเฟรม

รู้สึกโมโหนิดหน่อย เขาค้นเร็วขึ้นจน เศษแป้งกระเด็นใส่หน้า

แล้วอีเฟรมก็ยิ้ม เขานึกออกแล้ว เขาจะให้โจฮันนาสัญญาว่าจะช่วยเขาในวันเกิดของเขา ถ้าเธอไม่สัญญา อีเฟรมจะไม่ช่วยวันนี้! นี่สิถึงจะยุติธรรม

เขาบอกคุณแม่ให้รู้แผนของเขา แต่ดูเหมือนท่านไม่ค่อยพอใจ

“อย่าลืมนึกถึงสิ่งที่พระเยซูจะทรงทำ” เธอพูด

อีเฟรมนึกถึงพระเยซู พระเยซูทรงช่วยเหลือผู้อื่น แต่ไม่ได้ขอสิ่งใดตอบแทน อีเฟรมรู้ว่าพระเยซูทรงต้องการให้เขาไว้ใจผู้อื่น เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรับใช้

“ผมคิดว่าพระเยซูคงต้องการให้ผมช่วยโจฮันนาโดยไม่ต้องให้น้องสัญญาอะไรกับผมครับ” อีเฟรมพูด

“แม่คิดอย่างนั้นเหมือนกัน” คุณแม่พูด เธอช่วยอีเฟรมเทแป้งเค้กลงใน ถาด

คุณแม่เอาเค้กเข้าเตาอบ จากนั้น อีเฟรมก็ช่วยคุณแม่ทำพายเนื้อสำหรับมือเย็น เขาตื่นเต้นที่จะได้กินพายเนื้อ อีเฟรมเห็นอุเซนนาไม่ทำความสะอาด แล้วแต่กำลังเล่นเกมกับโจฮันนา

อีเฟรมรู้สึกโมโหอีก ทำไมเขาถึงช่วยอยู่คนเดียว? เขาน่าจะได้กินพายเนื้อสองชิ้น และโจฮันนากับอุเซนนาไม่ควรได้กินสักชิ้น! นี่สิถึงจะยุติธรรม

แต่อีเฟรมนึกถึงพระเยซูอีกครั้ง พระเยซูคงอยากให้เราทุกคนได้กิน เขาคิด

อีเฟรมช่วยคุณแม่ทำอาหารเย็นจนเสร็จ ช่วยจัดโต๊ะโดยไม่ต้องขออีกด้วย เขาารู้สึกมีความสุขขึ้นมา เขารู้ว่าพระวิญญูณบรสิทุทธิทรงบอกเขาว่าเลือกถูกแล้ว

เมื่อทุกคนนั่งรับประทานอาหาร พวกเขาร้องเพลงวันเกิดให้โจฮันนา อีเฟรมร้องดังเท่าที่จะดังได้

คุณแม่ตัดพายเนื้อ อีเฟรมเอื้อมมือไปหยิบทันที แต่แล้วก็หยุดชะงัก



“น้องหยิบชิ้นแรกได้เลย” เขาพูดกับ โจฮันนา “สุขสันต์วันเกิดนะ!” ●

